

Viewed on 27/11/2558  
27/11/2558



สำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี  
เลขที่รับ ๘๓๑๑  
วันที่ ๒๗ พ.ย. ๒๕๕๘  
เวลา

ที่ อบ ๐๐๒๓.๒/ว ๕๔๑๖

ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี  
ถนนแจ้งสนิท อบ ๓๔๐๐๐

๕๓๑๑

พศจิกายน ๒๕๕๘ ฝ่ายบริหารงานบุคคล สำนักปลัดเทศบาล  
เรื่อง มติที่ประชุมเกี่ยวกับผลการตรวจสอบกระบวนการสอบแข่งขันขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  
ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

เลขที่รับ ๘๓๑๒  
วันที่ ๒๗ พ.ย. ๒๕๕๘  
เวลา ๑๔.๒๐ น.

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี นายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบ  
นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม นายกเทศมนตรีเมืองพิบูลมังสาหาร และนายกเทศมนตรีเมืองแฉะ

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือจังหวัดอุบลราชธานี ที่ อด ๐๐๒๓.๒/๑๖๗๔๔ ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘  
จำนวน ๑ ชุด

ด้วยจังหวัดอุบลราชธานีได้รับแจ้งจากจังหวัดอุบลราชธานีว่า สำนักงาน ก.อบต. ได้แจ้งเรื่อง  
พิจารณาผลการตรวจสอบกระบวนการสอบแข่งขันของ อบต. ในจังหวัดอุบลราชธานี โดยมี ก.อบต. ในการ  
ประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ ได้พิจารณาผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงของ  
คณะกรรมการฯ แล้วมีมติ ดังนี้

(๑) วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี เป็นผู้รับผิดชอบในการสอบแข่งขันขององค์การบริหาร  
ส่วนตำบล ๕ แห่ง สรุปได้ว่า ดำเนินการตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก  
โดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล พ.ศ. ๒๕๕๕

(๒) โรงเรียนเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์ เป็นผู้รับผิดชอบในการสอบแข่งขันขององค์การบริหาร  
ส่วนตำบล ๑๔ แห่ง สรุปได้ว่า การดำเนินการของโรงเรียนเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์ไม่เป็นไปตามมาตรฐานทั่วไป  
จึงมีผลทำให้การประกาศผลสอบขององค์การบริหารส่วนตำบลทั้ง ๑๔ แห่ง ที่โรงเรียนเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์เป็น  
ผู้รับผิดชอบในการสอบแข่งขันเป็นการประกาศที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

(๓) โรงเรียนอนุบาลประจักษ์ศิลปาคม เป็นผู้รับผิดชอบในการสอบแข่งขันขององค์การ  
บริหารส่วนตำบล ๕ แห่ง สรุปได้ว่า การดำเนินการของโรงเรียนอนุบาลประจักษ์ศิลปาคมไม่เป็นไปตาม  
มาตรฐานทั่วไป จึงมีผลทำให้การประกาศผลสอบขององค์การบริหารส่วนตำบลทั้ง ๕ แห่ง ที่โรงเรียนอนุบาล  
ประจักษ์ศิลปาคมเป็นผู้รับผิดชอบในการสอบแข่งขันเป็นการประกาศที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

สำนักงาน ก.ท. ได้แจ้งเรื่องการพิจารณาผลการตรวจสอบกระบวนการสอบแข่งขันของ  
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี ก.ท. ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ เมื่อวันที่  
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ ได้พิจารณาผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงของคณะกรรมการฯ แล้ว มีมติ ดังนี้

(๑) โรงเรียนบ้านดุงวิทยา เป็นผู้รับผิดชอบในการสอบแข่งขันของเทศบาลเมืองบ้านดุง สรุป  
ได้ว่าดำเนินการตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ  
บุคคลเป็นพนักงานเทศบาล พ.ศ. ๒๕๕๕

(๒) วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี เป็นผู้รับผิดชอบในการสอบแข่งขันของเทศบาลตำบลบ้านดุงต้อง  
แสงสว่าง, หนองเม็กและหนองหัว สรุปได้ว่าดำเนินการตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไข  
การคัดเลือกโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล พ.ศ. ๒๕๕๕

นางสาวแคทลียา พรหมรัตน์

(นางสาวแคทลียา พรหมรัตน์)  
/ (๓) โรงเรียน

นายอริย์ไทย ไชยรัตน์

(๓) โรงเรียนเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์ เป็นผู้รับผิดชอบในการสอบแข่งขันของเทศบาลตำบลบะยาว สรุปได้ว่า การดำเนินการของโรงเรียนเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์ไม่เป็นไปตามมาตรฐานทั่วไปฯ จึงมีผลทำให้การประกาศผลสอบของเทศบาลตำบลบะยาว ครั้งดังกล่าวเป็นการประกาศที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบสำหรับอำเภอให้แจ้งเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลทราบด้วย

ขอแสดงความนับถือ



(นายปิ่นต บุญใจ)

ทนายความประจำศาลากลางจังหวัดขอนแก่น  
ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

โทร./โทรสาร ๐๔๕-๓๔๔-๕๙๑

ชญาณิศ ๐๘๖-๘๙๙๘๑๐๒

สำเนาถูกต้อง

“นครแห่งธรรม นครแห่งเทียน นครแห่งการพัฒนา นครแห่งความอัศจรรย์”



(นางสาวแคทลียา พรหมรัตน์)  
บุคลากร

กรมการปกครอง  
4592 2



ศาลากลางจังหวัดอุตรธานี  
เลขที่ 4592  
รับวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๘

ที่ อต ๐๐๒๓.๒/๑๖๖/๕๕

ศาลากลางจังหวัดอุตรธานี  
ถนนอิบตี อต ๕๑๐๐๐

๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๘

เรื่อง มติที่ประชุมเกี่ยวกับผลการตรวจสอบกระบวนการสอบแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ในพื้นที่จังหวัดอุตรธานี

เรียน ประธาน ก.จ.จ., ก.ท.จ. และ ก.อบต. จังหวัด ทุกจังหวัด

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สรุปรายงานการประชุม ก.ท.จ.อุตรธานี ฯ จำนวน ๑ ชุด
- ๒. สรุปรายงานการประชุม ก.อบต.จังหวัดอุตรธานี จำนวน ๑ ชุด

ด้วยสำนักงาน ก.อบต. ได้แจ้งเรื่องการพิจารณาผลการตรวจสอบกระบวนการสอบแข่งขันของ  
อปท.ในจังหวัดอุตรธานี โดยมี ก.อบต. ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ ได้  
พิจารณาผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงของคณะอนุกรรมการฯ แล้วมีมติ ดังนี้

(๑) วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี เป็นผู้รับผิดชอบในการสอบแข่งขันขององค์การบริหารส่วนตำบล  
๕ แห่ง สรุไปได้ว่า ดำเนินการตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกโดยการสอบแข่งขัน  
เพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล พ.ศ. ๒๕๕๕

(๒) โรงเรียนเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์เป็นผู้รับผิดชอบในการสอบแข่งขันขององค์การบริหารส่วนตำบล  
๑๔ แห่ง สรุไปได้ว่า การดำเนินการของโรงเรียนเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์ไม่เป็นไปตามมาตรฐานทั่วไป จึงมีผลทำให้  
การประกาศผลสอบขององค์การบริหารส่วนตำบลทั้ง ๑๔ แห่ง ที่โรงเรียนเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์เป็นผู้รับผิดชอบใน  
การสอบแข่งขันเป็นประกาศที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

(๓) โรงเรียนอนุบาลประจักษ์ศิลปาคม เป็นผู้รับผิดชอบในการสอบแข่งขันขององค์การบริหารส่วน  
ตำบล ๕ แห่ง สรุไปได้ว่า การดำเนินการของโรงเรียนอนุบาลประจักษ์ศิลปาคมไม่เป็นไปตามมาตรฐานทั่วไป จึงมี  
ผลทำให้การประกาศผลสอบของ อบต.ทั้ง ๕ แห่ง ที่โรงเรียนอนุบาลประจักษ์ศิลปาคมเป็นผู้รับผิดชอบในการ  
สอบแข่งขันเป็นประกาศที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๔ วรรคสอง ประกอบมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ  
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มีมติเพิกถอนมติ ก.อบต.จังหวัดอุตรธานี ในการประชุมครั้งที่  
เห็นชอบการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลและพนักงานส่วนท้องถิ่นที่โรงเรียนเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์ และโรงเรียนอนุบาล  
ประจักษ์ศิลปาคมเป็นผู้รับผิดชอบในการสอบแข่งขัน เป็นพนักงานส่วนตำบลในจังหวัดอุตรธานีข้างต้น เฉพาะ  
วาระที่ให้ความเห็นชอบในการบรรจุและแต่งตั้งหรือวาระที่แต่งตั้งบุคคลผู้ขอใช้บัญชีการสอบแข่งขันที่มีชอบนี้  
เป็นผลให้องค์การบริหารส่วนตำบลต้องมีคำสั่งให้บุคคลผู้สอบแข่งขันได้ที่โรงเรียนเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์ และ  
โรงเรียนอนุบาลประจักษ์ศิลปาคมเป็นผู้รับผิดชอบในการสอบแข่งขัน ออกจากราชการโดยพลัน สำหรับกรณี  
พนักงานส่วนท้องถิ่นที่มีการรับรองบัญชีสอบแข่งขันได้นั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ขอใช้บัญชีจากผู้สอบแข่งขัน  
ได้ที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานทั่วไป ฯ ย่อมมีหน้าที่ยกเลิกในการบรรจุแต่งตั้งพนักงานส่วนท้องถิ่นที่มีการรับรอง  
/ บัญชี...

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวแคทลียา พรหมรัตน์)  
บุคลากร

บัญชีกลับไปดำรงตำแหน่งเดิมหรือตำแหน่งอื่นในระดับเดียวกับตำแหน่งเดิมที่ผู้นั้นมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งโดยพลัน

สำนักงาน ก.ท. ได้แจ้งเรื่องการพิจารณาผลการตรวจสอบกระบวนการสอบแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี โดยมติ ก.ท. ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ ได้พิจารณาผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงของคณะอนุกรรมการฯ แล้ว มีมติ ดังนี้

(๑) โรงเรียนบ้านดุงวิทยา เป็นผู้รับผิดชอบในการสอบแข่งขันของเทศบาลเมืองบ้านดุง สรุปได้ว่า ดำเนินการตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล พ.ศ. ๒๕๕๕

(๒) วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปีเป็นผู้รับผิดชอบในการสอบแข่งขันของเทศบาลตำบลแสงสว่าง, หนองเม็กและหนองหัว สรุปได้ว่า ดำเนินการตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล พ.ศ. ๒๕๕๕

(๓) โรงเรียนเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์เป็นผู้รับผิดชอบในการสอบแข่งขันของเทศบาลตำบลชะยาว สรุปได้ว่า การดำเนินการของโรงเรียนเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์ไม่เป็นไปตามมาตรฐานทั่วไป จึงมีผลทำให้การประกาศผลสอบของเทศบาลตำบลชะยาว ครั้งดังกล่าวเป็นประกาศที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๙ วรรคสอง ประกอบมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มีมติเพิกถอน มติ ก.ท.จ.อุดรธานี ในการประชุมครั้งที่เห็นชอบการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลและพนักงานส่วนท้องถิ่นที่โรงเรียนเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์ เป็นผู้รับผิดชอบในการสอบแข่งขัน เป็นพนักงานเทศบาลตำบลชะยาว เฉพาะวาระที่ให้ความเห็นชอบในการบรรจุและแต่งตั้ง หรือวาระที่แต่งตั้งบุคคลผู้ขอใช้บัญชีการสอบแข่งขันที่มีข้อนี เป็นผลให้เทศบาลตำบลชะยาว ต้องมีคำสั่งให้บุคคลผู้สอบแข่งขันได้ที่โรงเรียนเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์ เป็นผู้รับผิดชอบในการสอบแข่งขัน นอกจากราชการโดยพลัน สำหรับกรณีพนักงานส่วนท้องถิ่นที่มีการรับรองบัญชีสอบแข่งขันได้นั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ขอใช้บัญชีจากผู้สอบแข่งขันได้ที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานทั่วไป ๆ ย่อมมีหน้าที่ยกเลิกในการบรรจุแต่งตั้งพนักงานส่วนท้องถิ่น ที่มีการรับรองบัญชีกลับไปดำรงตำแหน่งเดิมหรือตำแหน่งอื่นในระดับเดียวกับตำแหน่งเดิมที่ผู้นั้นมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งโดยพลัน

ก.อบต.จังหวัดอุดรธานี ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ได้พิจารณาเรื่อง การพิจารณาผลการตรวจสอบกระบวนการสอบแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบดำเนินการตามมติ ก.อบต. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ โดยให้พนักงานส่วนตำบลที่ ก.อบต.จังหวัดอุดรธานี ในการประชุมครั้งที่เห็นชอบการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลและพนักงานส่วนท้องถิ่น ที่โรงเรียนเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์ และโรงเรียนอนุบาลประจักษ์ศิลปาคม เป็นผู้รับผิดชอบในการสอบแข่งขันเป็นพนักงานส่วนตำบลในจังหวัดอุดรธานี เฉพาะวาระที่ให้ความเห็นชอบในการบรรจุและแต่งตั้ง หรือวาระที่แต่งตั้งบุคคลผู้ขอใช้บัญชีสอบแข่งขันที่มีข้อนี พ้นจากตำแหน่งและเป็นผลให้องค์การบริหารส่วนตำบล ต้องมีคำสั่งให้บุคคลผู้สอบแข่งขันได้ที่โรงเรียนเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์ และโรงเรียนอนุบาลประจักษ์ศิลปาคม เป็นผู้รับผิดชอบในการสอบแข่งขันนอกจากราชการโดยพลัน สำหรับกรณีพนักงานส่วนท้องถิ่นที่มีการรับรองบัญชีสอบแข่งขันได้นั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ขอใช้บัญชีจากผู้สอบแข่งขันได้ที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานทั่วไป ๆ

/ ย่อมมีหน้าที่....



(นางสาวแคทลียา พรหมรัตน์)  
บุคลากร

ย่อมมีหน้าที่ยกเลิกในการบรรจุแต่งตั้งพนักงานส่วนท้องถิ่นที่มีการรับรองบัญชีกลับไปดำรงตำแหน่งเดิมหรือตำแหน่งอื่นในระดับเดียวกับตำแหน่งเดิมที่ผู้นั้นมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งโดยพลัน

ก.ท.จ.อุตรธานี ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ได้พิจารณาเรื่อง การพิจารณาผลการตรวจสอบกระบวนการสอบแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบดำเนินการตามมติ ก.ท. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ โดยให้พนักงานเทศบาลที่ ก.ท.จ.อุตรธานีในการประชุมครั้งที่เห็นชอบการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลและพนักงานส่วนท้องถิ่นที่โรงเรียนเลิงถ่อน โนนสมบูรณ์ เป็นผู้รับผิดชอบในการสอบแข่งขันเป็นพนักงานเทศบาลตำบลชะยาว เฉพาะวาระที่ให้ความเห็นชอบในการบรรจุและแต่งตั้ง หรือวาระที่แต่งตั้งบุคคล ผู้ขอใช้บัญชีสอบแข่งขันที่มีขอบนี้ พ้นจากตำแหน่ง และเป็นผลให้เทศบาลตำบลชะยาว ต้องมีคำสั่งให้บุคคลผู้สอบแข่งขันได้ ที่โรงเรียนเลิงถ่อน โนนสมบูรณ์ เป็นผู้รับผิดชอบในการสอบแข่งขัน ออกจากราชการโดยพลัน สำหรับกรณีพนักงานส่วนท้องถิ่นที่มีการรับรองบัญชีสอบแข่งขันได้นั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ขอใช้บัญชีจากผู้สอบแข่งขันได้ที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานทั่วไป ๆ ย่อมมีหน้าที่ยกเลิกในการบรรจุแต่งตั้งพนักงานส่วนท้องถิ่น ที่มีการรับรองบัญชีกลับไปดำรงตำแหน่งเดิมหรือตำแหน่งอื่นในระดับเดียวกับตำแหน่งเดิมที่ผู้นั้นมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งโดยพลัน

จังหวัดพิจารณาแล้ว เพื่อให้การดำเนินการในการปฏิบัติเกี่ยวกับการรับรองบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอแจ้งการประสานการปฏิบัติเพื่อให้ ก.จ.จ.,ก.ท.จ.และ ก.อบต.จังหวัด ได้ขอใช้การรับรองบัญชีสอบแข่งขันได้ดังกล่าวได้ทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ขอแสดงความนับถือ



(นายสิริชัย จินตาทอง)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรธานี

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด  
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

โทร. ๐-๔๒๒๑-๑๖๔๖

๓ พ.ค. ๒๕๕๘

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวแคทลียา พรหมรัตน์)  
บุคลากร

# สำนักงานผู้จัด

สรุปรายงานการประชุม ก.ท.จ.อุดรธานี  
ครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๖ /๒๕๕๘ วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๘  
ที่ประชุม รับรอง

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ ผลการตอบข้อหารือคุณวุฒิการศึกษาตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก ทม.โนนสูง น้ำคำ  
ที่ประชุม รับทราบ

๓.๒ การดำเนินการสอบคัดเลือกกรณีเทศบาลร้องขอให้ ก.ท.จ.อุดรธานี เป็นหน่วย

ดำเนินการแทน

ที่ประชุม รับทราบ

๓.๓ การแก้ไขเพิ่มเติมมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

ที่ประชุม รับทราบ

๓.๕ การรายงานการตรวจสอบการดำเนินการทางวินัยพนักงานเทศบาลสังกัด

ทต.วังสามหมอ

ที่ประชุม รับทราบ

๓.๕ รายงานข้อมูลเรื่องการดำเนินการทางวินัยที่ได้ส่งเรื่องให้ คณะอนุกรรมการพิจารณา  
การดำเนินการทางวินัยและการให้ออกจากราชการของเทศบาล

ที่ประชุม- ให้ทำหนังสือเร่งรัดอนุกรรมการพิจารณาการดำเนินการทางวินัยของเทศบาล  
ให้เร่งพิจารณาและทำความเข้าใจ ในเรื่องการดำเนินการทางวินัยทุกเรื่อง รวมทั้งเรื่องการดำเนินการทางวินัยที่อนุ  
กรรมการฯ ได้พิจารณาแล้ว แต่เนื่องจากองค์ประกอบของอนุกรรมการฯ บางคนหมดวาระ แต่ปัจจุบัน  
คณะอนุกรรมการฯ ครบองค์ประกอบแล้ว ให้พิจารณาและทำความเข้าใจ แล้วเสนอ ก.ท.จ.อุดรธานีโดยเร็ว

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๒ การประกาศหลักเกณฑ์เรื่องกำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้  
พนักงานส่วนท้องถิ่นลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ของ อปท. ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ ๒)

ที่ประชุม เห็นชอบให้ประกาศเป็นหลักเกณฑ์ของ ก.ท.จ.อุดรธานี โดยมีเนื้อหาเช่นเดียวกับ  
ประกาศ ก.ท.

๔.๒ เรื่องการโอน พนักงานเทศบาล

๔.๒.๑ การโอน พนักงานเทศบาล ภายในจังหวัด จำนวน ๖ ราย

๔.๒.๒ การโอน พนักงานเทศบาล ระหว่างจังหวัด จำนวน ๑ ราย

ที่ประชุม ๔.๒.๑ เห็นชอบทั้ง ๖ ราย

๔.๒.๒ เห็นชอบ

๔.๓. การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น และข้าราชการประเภทอื่น

สำเนาถูกต้อง

๔.๓.๑ การรับโอนภายในจังหวัด จำนวน ๑ ราย

๔.๓.๒ การรับโอนระหว่างจังหวัด จำนวน ๔ ราย

ที่ประชุม ๔.๓.๑ เห็นชอบ

๔.๓.๒ เห็นชอบทั้ง ๔ ราย

(นางสาวแคทลียา พรหมรัตน์)

บุคลากร

๔.๔. การปรับปรุงตำแหน่ง (กรณีนอกกระดุมควบขึ้นสูง) และการเลื่อนและแต่งตั้งพนักงาน  
เทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น

๔.๔.๑ การเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งที่กำหนดเป็นตำแหน่งระดับควบ จำนวน ๑๐ ราย

ที่ประชุม เห็นชอบ ทั้ง ๑๐ ราย

๔.๔.๒ การปรับปรุงตำแหน่ง (นอกระดับควบชั้นสูง) และการเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งที่กำหนดเป็นตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (นอกระดับควบ) จำนวน ๑๑ ราย

ที่ประชุม เห็นชอบ ทั้ง ๑๑ ราย

๔.๕ การย้าย (เปลี่ยนตำแหน่ง) พนักงานเทศบาล จำนวน ๔ ราย

ที่ประชุม เห็นชอบ ทั้ง ๔ ราย

๔.๖ การบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานเทศบาลจากบัญชีสอบแข่งขันได้ ของคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสจ.)

ที่ประชุม เห็นชอบ ทั้ง ๔ ราย

๔.๗ การบรรจุแต่งตั้งผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นกรณีพิเศษที่ไม่ต้องสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งครูอัตราจ้าง/ หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และครูผู้ดูแลเด็ก เป็นพนักงานครูเทศบาลตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน ๖ ราย (ท.น.อ.ด.)

ที่ประชุม เห็นชอบ ทั้ง ๖ ราย

๔.๘ การปรับปรุงตำแหน่งพนักงานเทศบาลสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสายนิติกร ในตำแหน่ง นิติกร ระดับ ๗ วช เป็น ๘ วช ( ท.น.อ.ด.)

ที่ประชุม เห็นชอบให้ปรับปรุงระดับตำแหน่งนิติกร เป็นระดับ ๘ วช

๔.๙ การคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งนิติกร ให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร ( พ.ต.ก.) จำนวน ๑ ราย

ที่ประชุม เห็นชอบโดยให้มีผลย้อนหลังไปถึงวันที่ เทศบาลเจ้าสังกัด ได้รับแบบสรุปลคุณสมบัติ และ ผลงานของผู้ดำรงตำแหน่งนิติกร

๔.๑๐ การนำคุณวุฒิปริญญาโท มาเทียบเป็นประสบการณ์การบริหารเพื่อลดระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งบริหาร จำนวน ๓ ราย

ที่ประชุม เห็นชอบทั้ง ๓ ราย โดยให้เสนอ ก.ท. เพื่อตรวจสอบและออกหนังสือต่อไป

๔.๑๑ พนักงานเทศบาลขอลาออกจากราชการ จำนวน ๓ ราย

ที่ประชุม เห็นชอบทั้ง ๓ ราย

๔.๑๒ การปฏิบัติหน้าที่ของปลัดเทศบาลเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในกรณีผู้บริหารท้องถิ่นครบวาระหรือว่างลง ตามประกาศ คสช.ที่ ๘๕/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๐ ก.ค.๕๗ (ทต.สร้างคอม อ.สร้างคอม)

ที่ประชุม เห็นชอบ ตามบัญชีแนบท้าย

๔.๑๔ การจัดทำบัญชีสถานศึกษา เพื่อประกอบการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในการขอกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ

ที่ประชุม เห็นชอบให้ประกาศกำหนดรายชื่อสถาบันการศึกษาเพิ่มเติม ๓ แห่ง เพื่อดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ตามมติที่ ๒ ดังนี้

- ๑) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- ๒) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
- ๓) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวแคทลียา พรหมรัตน์)  
บุคลากร

๔.๑๕ การแต่งตั้งครูผู้ดูแลเด็ก ที่พ้นการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มให้ดำรงตำแหน่งครู (ทด.จำปี อ.ศรีธาตุ)

ที่ประชุม เห็นชอบ

๔.๑๖ การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งว่างโดยวิธีการคัดเลือกและสอบคัดเลือก เปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาล จำนวน ๒ ราย (ทน.อด.)

ที่ประชุม เห็นชอบ ทั้ง ๒ ราย

๔.๑๗ การพิจารณาผลการตรวจสอบกระบวนการสอบแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอุดรธานี

ที่ประชุม เห็นชอบดำเนินการตามมติ ก.ท. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๕ มิ.ย. ๕๘ โดยให้พนักงานเทศบาลที่ ก.ท.จ.อุดรธานี ในการประชุมครั้งที่เห็นชอบการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลและพนักงานส่วนท้องถิ่น ที่โรงเรียนเลิงดอนโนนสมบูรณ์ เป็นผู้รับผิดชอบในการสอบแข่งขันเป็นพนักงาน ทด. บะยาว เฉพาะวาระที่ให้ความเห็นชอบในการบรรจุและแต่งตั้ง หรือวาระที่แต่งตั้งบุคคลผู้ขอใช้บัญชีสอบแข่งขันที่มีข้อนี้นั้นพ้นจากตำแหน่ง และเป็นผลให้ ทด.บะยาว ต้องมีคำสั่งให้บุคคลผู้สอบแข่งขันได้ที่โรงเรียนเลิงดอนโนนสมบูรณ์ เป็นผู้รับผิดชอบในการสอบแข่งขันออกจากราชการโดยพลัน สำหรับกรณีพนักงานส่วนท้องถิ่นที่มีการรับรองบัญชีสอบแข่งขันได้นั้น อปท. ผู้ขอใช้บัญชีจากผู้สอบแข่งขันได้ที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานทั่วไป ๗ ย่อมมีหน้าที่ยกเลิกในการบรรจุแต่งตั้งพนักงานส่วนท้องถิ่นที่มีการรับรองบัญชีกลับไปดำรงตำแหน่งเดิมหรือตำแหน่งอื่นในระดับเดียวกับตำแหน่งเดิมที่ผู้นั้นมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งโดยพลัน (มติเห็นชอบเสียงส่วนมากจำนวน ๑๕ เสียง และงดออกเสียง ๑ เสียง ได้แก่ นายองอาจ วิเศษ ผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.ท.จ.อุดรธานี) ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อทราบ

๕.๑ รายงานการให้พนักงานจ้างพ้นจากตำแหน่ง จำนวน ๒๖ ราย

ที่ประชุม รับทราบ

๕.๒ เรื่องรายงานการจ้างพนักงานจ้าง จำนวน ๑๔ แห่ง

ที่ประชุม รับทราบ ทั้งนี้เทศบาลต้องดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดด้วย

๕.๓ การพันทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการของพนักงานเทศบาล จำนวน ๖ ราย

ที่ประชุม รับทราบ

๕.๔ รายงานการดำเนินการในการบริหารงานบุคคลของเทศบาลในเรื่องต่างๆไป

ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ

การขอความเป็นธรรมกรณีไทยกเลิกผลการดำเนินการสอบแข่งขันของ อบต.และเทศบาล

ที่ประชุม ให้ สดจ.อด. ตรวจสอบข้อเท็จจริงและรายงาน จว.ทราบ

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวแคทลียา พรหมรัตน์)

บุคคลากร



(นายวรพัฒน์ พงศ์บุตร)

ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี

นายก อบจ.อุดรธานี

ปลัด อบจ.อุดรธานี

เลขา อบจ.อุดรธานี

(นายเนตร ประจักษ์)



